



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 กันยายน 2563

เรื่อง

1. 'ปึกตู'นำคณะเยี่ยมอุทกภัยสุโขทัย
2. 'เฉลิมชัย'เดินเครื่องจักรงาน75จว. ช่วยสร้างรายได้เกษตรกร-พยุงศก.
3. สก๊อปพิเศษ: เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ด้วยระบบ ICS สร้าง...
4. สมัคร1ตำบล1กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่
5. นายกาหลยสุโขทัยให้กำลังใจน้ำท่วมเร่งฟื้นฟู-เยียวยาผู้ว่าฯของบ470ล.
6. ปชป.โต้ข่าว-เฉลิมชัยคั่นแบนพาราคออด
7. เฉลิมชัยไม่ยุ่ง-ปมแบนพาราคออด
8. ไข่ไก่ กินได้ทุกวัน ปลอดภัย ต้องเลือกกฎวิธี
9. รวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวพันธุ์
10. นายกาฯขันนอต เยียวยาน้ำท่วม ช่วยชาวสุโขทัย
11. คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม
12. บทนำมติชน: สารอันตราย

สื่อ

- มติชน (กรอบข่าย)
มติชน (กรอบข่าย)
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบข่าย)
ข่าวสด
แนวหน้า
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ข่าวสด
มติชน

'บิกตู'นำคณะเยี่ยมอุทกภัยสุโขทัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย บรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยว่า อยากรจะขอร้องนายกฯว่าพื้นที่สุโขทัยเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซาก เมื่อถึงฤดูฝนจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่จาก จ.พะเยาและแพร่ ทำให้คันดินและผนังถนนพังเกิดความเสียหาย ได้สำรวจความต้องการจากชาวบ้านและท้องถิ่น ต้องการโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินเพื่อป้องกันตลิ่ง โดยประมาณการงบประมาณ 470 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ถ้าจะแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง จะต้องมองภาพรวมอย่างยั่งยืน ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ปัญหาเร่งด่วนคือการระบายน้ำต้องมีทางน้ำไหล จะต้องขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่น้ำไหลผ่าน ก็ขอให้ผ่านไประยะหนึ่งก่อน สำหรับพื้นที่กักเก็บไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ มีปัจจัยหลายๆ เรื่องกว่าจะสำเร็จได้ แต่หากไม่ทำ ปัญหาจะเกิดซ้ำซาก ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้ง จึงขอให้ไปสำรวจสถานที่กักเก็บน้ำว่ามีแห่งมีเท่าไร และที่มีไม่สามารถเก็บน้ำได้เพราะอะไร ส่วนการกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ถ้าสำเร็จจะแก้ไขได้อย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทบทวนความเสียหายให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มีการร้องเรียนและร้องขอแบบเดิมอีก

จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงวัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ด้วยรถตู้โตโยต้าอัลฟาร์ด สีขาว ทะเบียน กต 5995 สุโขทัย พบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างพบปะประชาชนตอนหนึ่งว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานทุกส่วนราชการมาช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ วันนี้ทุกอย่างคลี่คลายไปมากช่วงแรกเป็นการดูแล ช่วงที่ 2 ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จากนั้นเป็นการซ่อมแซมฟื้นฟูเยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้น พบว่าไร่นาสวนกล้วยเกิดความเสียหาย

มากพอสมควร นับแสนไร่ ซึ่งรัฐบาลจะดูแลเยียวยา ตามขั้นตอน และหาแนวทางในการฟื้นฟู ทั้งนี้ เท่าที่มองจากบนเครื่องบินบ้านเมืองสุโขทัยมีความใหญ่โต เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ทำการเกษตร ปัญหาคือเจอเรื่องน้ำท่วม เมื่อหมดน้ำท่วมก็เจอฝนแล้ง ดังนั้น วันนี้ต้องมองย้อนกลับอดีตและปัจจุบันการสร้างอนาคตก็ต้องทำไปเรื่อยๆ ส่วนเรื่องของพายุมาทุกปี แต่ต้องดูว่าจะบรรเทาความเสียหายได้อย่างไร ความคาดหวังว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างให้ แต่บางอย่างทำไม่ได้เพราะต้องฟังเสียงประชาชน

จากนั้นนายฯพบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ ที่บริเวณสะพานเมืองบางยม (ข้างวัดหนองวัง) หมู่ 7 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมตรวจพื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งนายฯได้สอบถามประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมกะทันหันบ้านจมไปกับน้ำ โดยกล่าวว่า ดีแล้วที่คนไม่เป็นอะไร ส่วนทรัพย์สินที่หายไปก็ค่อยๆ หาใหม่ได้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “เหนื่อย ปัญหาประเทศไทยเยอะ แต่ถ้าเราใช้ความเป็นไทย ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่กัน อะลุ่มอะล่วยให้กันทุกอย่างก็ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละ สิ่งที่ต่างประเทศชอบเราเป็นอันดับหนึ่งในการท่องเที่ยวคือรอยยิ้มมีความเอื้ออาทร

จากนั้นนายฯได้ให้กำลังใจกับกำลังพลจากกองพลทหารพัฒนา กองทัพภาคที่ 3 มาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่า ขอขอบคุณทุกคน เราต้องทำให้เขารักเราด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นทหารของพวกเรา ใครจะว่า ใครจะติ ก็ช่างเขา อย่าหมอดกำลังก็แล้วกัน ตนเข้าใจเพราะเป็นทหารเก่า มา ก็ขอให้ทำในสิ่งที่ดีต่อไป ดูแลคนไทยให้ดี วันนี้รัฐมนตรีหลายคน มาชื่นชมพวกเราที่เสียสละ เราต้องทำสิ่งดีๆ ให้มากขึ้นเรื่อยๆ ให้เขารู้เข้าใจว่ามีทหารไว้ทำอะไร มีประโยชน์แค่ไหน ถ้าไม่มีทหารแล้วใครจะมา ใครที่จะเรียกได้ใน 24 ชั่วโมง เพราะเราอยู่ในค่ายเดียวกัน มีบ้านอยู่ในค่ายพอมีอะไรก็ได้ทันที คนอื่นทำไม่ได้หรอก นั่นคือหน้าที่ทหารไทย ทั้งเรื่องการพัฒนา ประชาธิปไตย

'เฉลิมชัย'เดินเครื่องจ้างงาน75จว. ช่วยสร้างรายได้เกษตรกร-พยุงศก.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงกำลังเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการจ้างแรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล กำหนดเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย หรือ 16 รายต่อตำบล และการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย หรือ 8 รายต่อตำบล ครอบคลุม 4,009 ตำบล 75 จังหวัด เริ่มตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดรับสมัครวันที่ 9 กันยายน 2563

การดำเนินการครั้งนี้ จะยังประโยชน์ให้กับภาคเกษตรอย่างมาก โดยเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ มากถึง 192,432 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร/ราย เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืน และมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 64,144 คน รวมทั้งเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่จำนวน 32,072 รายอีกด้วย

"ผมมั่นใจว่า นี่คือการหนึ่งการทำงานตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาว่างงาน ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่สำคัญยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว" นายเฉลิมชัยกล่าว

รวม.เกษตรกรกล่าวว่า คุณสมบัติเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการ คือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรหรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกรหรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อายุ 18-60 ปี และมีสัญชาติไทย พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร เช่น บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ เจ้าของเอกสารสิทธิ และต้องยินยอมให้กระทรวงใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม และสุดท้าย ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อาทิ ต้องเป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น

"เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และการจ้างแรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ <http://ntag.moac.go.th> หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2563" นายเฉลิมชัยกล่าว

เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรมแปลงใหญ่ ด้วยระบบ ICS สร้างความเข้มแข็งการผลิตข้าวไทยอย่างยั่งยืน



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

การผลิตข้าวไทย ให้มีความยั่งยืน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านคุณภาพและศักยภาพการแข่งขันในด้านการตลาด สิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่า การผลิตข้าวมีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม คือการมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตและบริหารจัดการในรูปแบบ “นาแปลงใหญ่” ซึ่งผลงานเชื่อมโยงตั้งแต่เริ่มการผลิตข้าวไปจนถึงด้านการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย รวมทั้งการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน อาทิ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ โดยผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม

ดร.จู่จื่อ พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระบวนการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม จะช่วยประหยัดงบประมาณและเวลา สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถขอการรับรองได้รวดเร็วขึ้น โดยกลุ่มเกษตรกรต้องจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) ซึ่งการมีระบบควบคุมภายในของกลุ่ม จะช่วยให้กลุ่มมีการบริหารงานเป็นระบบในลักษณะการประกันคุณภาพกระบวนการผลิต



ของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้เอกสารต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือข้อปฏิบัติของกลุ่มที่ได้ตกลงกันไว้

“โดยปี 2563 มกอช. ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในพื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเข้าร่วมโครงการฯ 7 กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้และทักษะในการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรในการขอการรับรองแบบกลุ่มขอขยายการผลิตข้าวอินทรีย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ดร.จู่จื่อ กล่าว

ด้านนายทองมา สิงห์มาก ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านเมืองคลอง หมู่ 4 ต.หนอง

ขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิก 16 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 129 ไร่ โดยการรวมกลุ่มของเกษตรกรสมาชิก เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

มีความยั่งยืนในอาชีพปลูกข้าว ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันคือ ผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ตัวเองและผู้บริโภคมีความปลอดภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ เช่น มกอช. ได้ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์ว่ามีประโยชน์อย่างไรเรื่องการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่มการตรวจแปลง

ทั้งนี้ กลุ่มฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบการ

รับรองแบบกลุ่ม เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งในปีที่ 1 กลุ่มฯ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน ขณะนี้กำลังเข้าสู่ปีที่ 2 กำลังเร่งดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน โดยแรกเริ่มกลุ่มฯ ผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และได้ก้าวมาสู่การปลูกข้าวอินทรีย์ เนื่องจากช่วยให้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน หากเรามีใบรับรองการผลิตข้าว จะสามารถต่อราคาให้กับผู้ซื้อได้ในราคาที่สูงขึ้นรวมทั้งจากการศึกษาตลาดพบว่า ผู้บริโภคต้องการข้าวที่ปลอดภัย

สมัครงานตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่

กระทรวงเกษตรฯ เปิดโครงการสร้างงานให้เกษตรกร เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ กำลังเปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล กำหนดเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย หรือ 16 รายต่อตำบล และมีเป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย หรือ 8 รายต่อตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อไปว่า การดำเนินการครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้ภาคเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะมากถึง 192,432 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร/ราย เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพ ทำเกษตรกรรมยั่งยืน และมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 64,144 คน รวมทั้งเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ 32,072 รายอีกด้วย

“มั่นใจว่านี่คืออีกหนึ่งการทำงานตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและที่สำคัญยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว” รมว.เกษตรฯ กล่าวและว่า สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ <http://ntag.moac.go.th> หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ก.ย.นี้

▶ **ให้กำลังใจ : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม** นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.สุโขทัย พร้อมมอบถุงยังชีพ กำชับติดตามให้การช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

นายกาสุโขทัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ร่วมเร่งฟื้นฟู-เยียวยาผู้ว่าของบ470ล.

นายกฯ นำคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้กำลังใจชาวสุโขทัย เร่งฟื้นฟู-เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม มองภาพรวมแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ส่วนผู้ว่ารายงานสรุป ของบฯ 470 ล. ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 11

น้ำท่วม

470 ล้านบาท ขณะ ปก.เผย 17 จังหวัด ได้รับผลกระทบแล้ว

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย ว่า สถานการณ์น้ำท่วม จ.สุโขทัย ตนมีความเป็นห่วง ที่ผ่านมารัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆ ลงไปกำกับดูแล ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และเตรียมการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว ก็จะลงไปดูในพื้นที่เพื่อให้แก้ไขเป็นระบบมากขึ้น แต่ขอว่าอย่าเพิ่งพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ เดี่ยวจะกลายเป็นประเด็นต่อไปเรื่อยๆ

ต่อมาเวลา 13.35 น. วันเดียวกัน นายกาฯ พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยาน



สุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ พว.สุโขทัย รอรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย โดยระบุว่า จ.สุโขทัย เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก แล้งซ้ำซาก เมื่อถึงฤดูฝนมีมวลน้ำจาก จ.พะเยา และแพร่ ทำให้กั้นดินและพินดถนนพังเสียหาย ซึ่งชาวบ้านต้องการโครงการสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันคลื่นประมาณการงบประมาณ 470 ล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถ้าจะแก้ปัญหาหน้าท่วม น้ำแล้ง ต้องมองภาพรวมอย่างยั่งยืน ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ ซึ่งปัญหาเร่งด่วนคือการระบายน้ำ ต้องมีทางน้ำไหล ประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ต้องยอมให้น้ำไหลผ่านระยะหนึ่ง ส่วนพื้นที่กักเก็บไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องใช้เวลาและงบประมาณ มีปัจจัยหลายอย่างกว่าจะสำเร็จได้ แต่หากไม่ทำ ปัญหา ก็จะเกิดซ้ำซาก จึงขอให้ไปสำรวจสถานที่กักเก็บน้ำว่ามีที่แห่ง แล้วที่มีไม่สามารเก็บน้ำได้เพราะอะไร โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปทบทวนและดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

จากนั้นนายกฯ และคณะ เดินทางไปยังวัดคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เข้าสักการะพระประธานหลวงพ่อบัณฑิต และนมัสการพระครูสุมนต์ธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดคลองกระจง พร้อมกับพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพ รวมทั้งให้กำลังใจอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วย ขณะที่ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาดภัย และดินสไลด์ ใน 17 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กาฬสินธุ์ นครพนม ขอนแก่น สกลนคร ปราจีนบุรี และสิงห์บุรี รวม 65 อำเภอ 229 ตำบล 1,020 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,278 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย (จ.น่าน จ.สุโขทัย จังหวัดละ 1 ราย และ จ.ลำปาง 2 ราย)

ทั้งนี้ ปก.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งสำรวจ ประเมินความเสียหายเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ปชป.โต้ข่าว-เฉลิมชัยค้านแบนพาราควอต

วันที่ 2 ก.ย. นายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่ากระทรวงเกษตรฯ มีหนังสือคัดค้านการแบนสารพาราควอต ว่า หลักการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาชน พรรคมีจุดยืนค้ำจนถึงสุขภาพประชาชนเป็นที่ตั้ง ส่วนการพิจารณาเรื่องการแบนสารพาราควอตหรือไม่ เป็นเรื่องที่กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ระบุอำนาจหน้าที่การพิจารณาไว้ชัดคือ คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีรมว.อุตสาหกรรมเป็นประธาน ร่วมด้วยปลัดกระทรวงอีก 4 กระทรวง คือ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

และยังมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากรเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการค้าต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคน คณะกรรมการเหล่านี้เป็นคณะ

กรรมการที่มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาว่าจะแบนสารพาราควอตหรือไม่ รมว.เกษตรฯ ไม่ได้มีอำนาจ ไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณากับคณะกรรมการชุดนี้

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือกรณีดังกล่าวมีพี่น้องเกษตรกรทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีการร้องเรียนมายังรมว.เกษตรฯ เพื่อสะท้อนมุมมองเหตุและผลว่ากลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีมุมมองความคิดที่แตกต่างประการใดหรือไม่ เมื่อมีการยื่นหนังสือผ่านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ โดยระบุในหนังสือว่าขอให้ส่งความเห็นของผู้ร้องไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีหน้าที่โดยตรง นายเฉลิมชัย ไม่มีอำนาจพิจารณาและไม่สามารถสั่งคณะกรรมการได้ อีกทั้งกระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำในนโยบายหลักอยู่ตลอดคือการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยขอให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองหยุดนำประเด็นที่บิดเบือนเป็นเท็จมาโจมตีนายเฉลิมชัย การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิด เป็นการเล่นการเมืองที่สกปรกที่สุด นักการเมืองที่ดีควรให้ข้อมูลตรงไปตรงมา รอบด้านแม่นยำไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเสียหายตามมา

โฉลิมชัยไม่ยุ่ง-ปมแบนพาราควอต

วันที่ 2 ก.ย. นายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีหนังสือคัดค้านการแบนสารพาราควอต ว่า หลักการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาชน พรรคมีจุดยืนคำนึงถึงสุขภาพประชาชนเป็นที่ตั้ง ส่วนการพิจารณาเรื่องการแบนสารพาราควอตหรือไม่ เป็นเรื่องที่ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ระบุอำนาจหน้าที่การพิจารณาไว้ชัดคือ คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีรมว.อุตสาหกรรมเป็นประธาน ร่วมด้วยปลัดเกษตรฯ ปลัดงาน สาธารณสุขและอุตสาหกรรม และยังมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากรเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงการค้าต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคน รมว.เกษตรฯ ไม่ได้มีอำนาจ ไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณาที่คณะกรรมการชุดนี้

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือกรณีดังกล่าวมีพี่น้องเกษตรกรทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ร้องเรียนมายังรมว.เกษตรฯ สะท้อนเหตุและผลว่ากลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีมุมมองที่แตกต่างประการใดหรือไม่ เมื่อมีการยื่นหนังสือผ่านนายโฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ โดยระบุในหนังสือว่าขอให้ส่งความเห็นของผู้ร้องไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย ก็ส่งต่อไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีหน้าที่โดยตรง นายโฉลิมชัยไม่มีอำนาจพิจารณาและไม่สามารถส่งคณะกรรมการได้ ขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองหยุดนำประเด็นที่บิดเบือนเป็นเท็จมาโจมตีนายโฉลิมชัย

ไข่ไก่ กนได้ทุกวัน ปลอดภย ต้องเลศอกกฏกวศ

“ไข่ไก่” เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หาซื้อง่าย เป็นวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย ทั้งคาวและหวาน อุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูง มากจนจัดได้ว่าโปรตีนจากไข่เป็นโปรตีนในอุดมคติ ทีเดยว ไข่มีวิตามินและแร่ธาตุสำคัญหลายอย่าง เช่น ลังกะสี ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ ดี อี บี 9 (โฟลค) และบี12 ไข่แดงยังมีเลศนทนที่ช่วย ในการบำรุงสมอง ระบบประสาท และผนังเซลล์ ของร่างกาย การกินไข่ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ในเลศอด จากทีไข่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีความหนาแน่นของสารอาหารต่างๆ สูงมาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก (กินปริมาณ

ปลอดยาปฏิชีวณะ

ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การผลิตไข่ไก่ของไทยได้พัฒนาตามกฎกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลโดยกรมปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตามปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ฟาร์มไก่ไข่ ซึ่งครอบคลุมทุกระบวนการผลิต ไข่ไก่ เช่น พันธุ์ อาหาร น้ำ การจัดการสัตว์ให้เป็น ไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรค สิ่งแวดล้อม และการแปรรูป อย่าง ครบวงจร ไข่ไก่ไทยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในระดับสากล การเลี้ยงไก่ไข่ของไทยจึงจัดว่า



น้อย แต่ได้รับสารอาหารครบ น้ำตาลต่ำมาก)

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการบริโภค ไข่ไก่ของคนไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึง ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยของไข่ไก่ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ ผู้ผลิตไข่ไก่ต้องควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ โดยควบคุมกระบวนการผลิต ไข่ให้สดสะอาด ปลอดเชื้อโรค ปลอดสารเคมี และ

มีความทันสมัยอันดับต้นๆ ของโลก เพราะการเลือก พันธุ์ไก่ไข่ที่ดี เลี้ยงในฟาร์ม ระบบปิด ใช้อาหารที่มีคุณค่า โภชนาการเหมาะสม เลี้ยงตาม หลักสวัสดิภาพสัตว์ ไม่มีการ ใช้ยาปฏิชีวณะเป็นสารเร่ง การให้ผลผลิต นอกจากนั้น ยังต้องผ่านกระบวนการ คัดคุณภาพไข่ โดยโรงคัดไข่ มาตรฐาน ที่ทำการคัดขนาด น้ำหนัก ล้างทำความสะอาด

ตลอดจนบรรจุไข่ลงในบรรจุภัณฑ์และขนส่ง ในส่วนของผู้บริโภคการเลือกซื้อไข่ไก่ ทีถูกต้อง ช่วยให้ผู้บริโภคได้ไข่ไก่ทีใหม่และสด โดยสังเกตเปลือกไข่ไก่ภายนอกเงาวาว ไม่สกปรก หรือมีสิ่งปนเปื้อนปนเปลือกไข่ และไม่มียอย แตกร้าว เพราะจะเป็นสาเหตุให้ไข่ไก่ปนเปื้อน เชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ซาลโมเนลล่า

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: ไร่ดี/-

วันที่: พุธที่ 3 กันยายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14373

หน้า: 16(บนขวา)

Col.Inch: 53.44 Ad Value: 48,096

PRValue (x3): 144,288

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไข่ไก่ กินได้ทุกวัน ปลอดภัย ต้องเลือกถูกวิธี

ซึ่งเป็นสาเหตุให้ท้องเสีย รวมทั้งเลือกไข่ที่มีน้ำหนักมากกว่าขนาดฟอง เพราะ ไข่ที่ใหม่จะมีความหนาแน่น (มวลต่อปริมาตร) สูงกว่าไข่เก่า กล่าวคือ หากซื้อไข่เบอร์เดียวกัน ก็ให้เลือกไข่ที่มีน้ำหนักมากกว่าก็จะไข่ที่ใหม่กว่า ผู้บริโภคควรเลือกซื้อไข่ไก่ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ติดสลากที่มีข้อมูลอย่างครบถ้วน มีวันผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน มีระบบคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด สำหรับใช้ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของไข่ไก่ได้

ศ.ดร.ชัยภูมิ ยังเสริมว่า การบริโภคไข่ไก่ให้ได้ประโยชน์ควรปรุงสุกโดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะต้ม ทอด นึ่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากต้องการทานไข่ดิบ หรือ กึ่งสุกกึ่งดิบ ให้เลือกจากแหล่งผลิตที่รับรองความปลอดภัย



ดร.ชัยภูมิ ปัญชาศักดิ์

ซึ่งปัจจุบันไทยมีความสามารถที่ผลิตไข่ไก่ให้สะอาดจนปลอดภัยโรคและสารตกค้างอย่างที่ได้กล่าวมา ควรซื้อไข่ไก่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อมากเก็บไว้ครั้งละมากๆ เพราะความสดของไข่จะลดลง ไข่ขาวเหลวและมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงขึ้น จึงควรเก็บรักษาไข่ไว้ในตู้เย็นเพื่อยืดอายุความสดของไข่ไว้

รวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวพันธุ์

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา รับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดทำโครงการนาแปลงใหญ่ การที่มารวมกลุ่มทำให้เกษตรกรสามารถที่จะดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้นเช่นการรวมกลุ่มกันเพื่อทำจีเอพีจีดีจีเอพีเกรด จีเอพีคือการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ถ้าจีเอพีเกรดคือการผลิตข้าวเพื่อการบริโภค ถ้าเป็นจีเอพีจีดี การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งให้กับกลุ่มต่าง ๆ การรวมกลุ่มของเกษตรกรทำให้เกษตรกรแต่ละคนสามารถเอาจุดแข็งของตัวเองมาเพื่อพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรรายที่ยังไม่มีความสามารถหรือว่ายังไม่มีโอกาสในการที่จะเสาะหาข้อมูลกลุ่มนี้ก็จะสามารถช่วยให้คนมีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถรวมกลุ่มกันทำงานได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะสร้างงานให้กับกลุ่มได้อย่างเช่นสามารถทำเมล็ดพันธุ์ได้ สามารถแปรรูปมีบางกลุ่ม



สามารถแปรรูปข้าวเพื่อส่งออกต่างประเทศและรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือเครือข่ายนาแปลงใหญ่กลุ่มอื่น ๆ กลุ่มไหนมีศักยภาพมากกว่าก็สามารถประสานงานช่วยกับโครงการศูนย์ ศูนย์แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่ศักยภาพน้อยกว่าไม่ว่าจะจำหน่ายข้าวทั่วไป หรือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เชื่อมโยงกับศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งก็เป็นของกรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนก็จะเป็นจุดรับซื้อเป็นจุดกระจายเมล็ดพันธุ์ดี แปลงใหญ่ไม่มีความสามารถด้านการจำหน่ายก็จะส่งให้ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนก็จะคัดที่ได้มาตรฐานของพ.ร.บ.พันธุ์พืช ก็ส่งออกจำหน่ายในพื้นที่ และในต่างพื้นที่ด้วย



นางนรินทร์ เทียงสันเทียะ ผู้จัดการนาแปลงใหญ่ โนนกระสัง กล่าวว่า ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เกษตรกรก็ทำนาแบบทั่วไป แบบตามมีตามเกิด ไม่มีการรวมกลุ่มกัน มีปัญหาในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ด้วย รวมไปถึงวิธีการปลูก ต่างคน



เกษตรและสหกรณ์ และนำเมล็ดพันธุ์ข้าว มาแจกจ่ายให้กับสมาชิก มาปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้ กับ พี่ น้อง เกษตรกรสมาชิก ภายในกลุ่ม มีคณะกรรมการในการดำเนินงาน เพื่อจะพาพี่น้องขับเคลื่อน

ต่างทำไม่มีองค์ความรู้ สำหรับสมาชิกของเรา เราเริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี 58/59 มีสมาชิกทั้งหมด 151 ราย พื้นที่ 5,000 ไร่ ปัจจุบันเราก็ดำเนินรูปแบบในเรื่องของนาแปลงใหญ่ บ้านโนนกระสัง ในปีนี้มีสมาชิก 238 ราย พื้นที่ 7266 ไร่ ปลูกข้าวนาปี ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่เหลือก็จะเป็นข้าวพื้นเมือง เหลืองปะทิว ไรซ์เบอร์รี่

ทั้งนี้การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการแล้วก็การตลาด เป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ของกระทรวง

ในเรื่องของกลุ่มนาแปลงใหญ่ การบริหารจัดการก็คือในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าที่จะเกิดขึ้น เพราะเราก็จะเป็นกลุ่มที่พัฒนาโดยสินค้าของกลุ่มเอง บริหารจัดการโดยกลุ่มเอง ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวก็เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาส่งเสริม ให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านโนนกระสัง ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์และเรื่องขององค์ความรู้ วิชาการต่าง ๆ ในเรื่องของการผลิต การปลูก เพื่อให้ได้คุณภาพดี ก็ตรงตามพันธุ์ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว.

นายกษัตริย์ นอด เยียวยาน้ำท่วม ช่วยชาวสุโขทัย

ไทยโพสต์ • “บ๊ิกตู” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย ลั่นเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้ว ขอ ปรช.ร่วมมือสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้งแบบยั่งยืน วอนหยุดพูดเรื่องเขื่อน ทร้นเป็นประเด็นขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบ

สบอุทกภัยที่ จ.สุโขทัย ว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม จ.สุโขทัย ซึ่งที่ผ่านมา รัฐมนตรีและส่วนราชการต่างๆ ลงไปกำกับดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

อ่านต่อหน้า 8

นายกษัตริย์ นอด

และเตรียมการฟื้นฟูไว้เรียบร้อยแล้ว ตนจะลงไปดูในพื้นที่เพื่อให้แก้ไขเป็นระบบมากขึ้น โดยเรามีรูปแบบการแก้ปัญหาและฟื้นฟูอยู่แล้ว ขออย่าไปพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนหรืออะไรก็ตามแต่ ตนหมายถึงว่าการจะทำอะไรสักอย่างที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น โดยเฉพาะ จ.สุโขทัย

เพราะเกิดน้ำท่วมทุกปี แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกัน ต้องลงไปพูดคุยทำความเข้าใจกัน อย่าเพิ่งไปพูดเรื่องเขื่อนต่างๆ เหล่านี้เลย เดี่ยวจะกลายเป็นประเด็นต่อไปเรื่อยๆ

เวลา 12.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมด้วยนายดอน ปรมดีวินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กทม. ไปยังท่าอากาศยานสุโขทัย ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยเครื่องบิน บ.ท.135 แอมแบร์

จากนั้นเวลา 13.35 น. นายกษัตริย์ และคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุโขทัย โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย บรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยว่า การที่นายกษัตริย์มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครั้งนี้ อยากจะขอชื่นชมนายกษัตริย์ พื้นที่สุโขทัยเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก แล้งซ้ำซาก เมื่อถึงฤดูฝนจะมีมวลน้ำขนาดใหญ่จาก จ.พะเยาและแพร่ ทำให้คันดินและพนังถนนพังเกิดความเสียหาย

“โดยได้สำรวจความต้องการจากชาวบ้านและท้องถิ่น ซึ่งต้องการโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน เพื่อป้องกันตลิ่ง ประมาณการงบประมาณ 470 ล้านบาท” ผู้ว่าฯ สุโขทัยกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวว่า ถ้าจะแก้ปัญหาซ้ำซากซ้ำซาก จะต้องมองภาพรวมอย่างยั่งยืน ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ปัญหาที่เร่งด่วนคือการระบายน้ำที่จะต้องมีทางน้ำไหล จะต้องขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่น้ำไหลผ่าน ขอให้ผ่านไประยะหนึ่งก่อน สำหรับพื้นที่กักเก็บไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ

“ขอให้ไปสำรวจสถานที่กักเก็บน้ำว่ามีที่แห่ง มีเท่าไร และที่มีไม่สามารถเก็บน้ำได้เพราะอะไร ส่วนการที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ถ้าสำเร็จจะแก้ไขได้อย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทบทวนความเสียหายให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มีการร้องเรียนและร้องขอแบบเดิมอีก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่นายกษัตริย์ และคณะจะเดินทางถึง จ.สุโขทัย เวลา 10.00 น. บริเวณทางเข้าท่าอากาศยานสุโขทัย ได้มีประชาชนใช้ชื่อกลุ่มย่านยาวยั่งยืน จำนวน 20 คน นำโดยนาย

บรรจบ อยู่รวม มาปักหลักคัดกรองคณะของนายกษัตริย์ พร้อมชูป้ายผ้าและแสดงสัญลักษณ์ถึงการได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างสนามบินสุโขทัยที่ส่งผลกระทบทำให้กลุ่มผู้ประกอบการซีพีทำนา เนื่องจากพื้นที่เดิมของสนามบินสุโขทัยเคยเป็นหนองน้ำ เมื่อมีการปลูกสร้างปิดทับ ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และทำนาได้ ดังนั้นจึงต้องการเรียกร้องให้นายกษัตริย์ช่วยเหลือเร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยเยียวยา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุม ทำให้กลุ่มย่านยาวยั่งยืนยอมเดินทางกลับไปก่อนที่นายกษัตริย์จะมาถึง

ต่อมาเวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์และคณะเดินทางไปที่วัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อสักการะพระประธาน หลวงพ่อสัมฤทธิ์ และนมัสการเจ้าอาวาสวัดคลองกระจง (พระครูสุมนต์ธรรมธาดา) ที่อุโบสถ พร้อมพบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพที่ศาลาอเนกประสงค์ พร้อมพบปะและให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่า ได้สั่งให้หน่วยงานทุกส่วนราชการมาช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ วันนี้ทุกอย่างคลี่คลายไปมากขึ้น ช่วงแรกเป็นการดูแลช่วงที่ 2 ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จากนั้นเป็นการซ่อมแซมฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ในการลงพื้นที่ตนได้นั่งรถมาพบไร่นา สวนกล้วยเกิดความเสียหายมากพอสมควรนับแสนไร่ รัฐบาลจะดูแลเยียวยาตามขั้นตอนและหาแนวทางในการฟื้นฟู

นายกษัตริย์ กล่าวว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ให้ประชาชนแจ้งมาว่าพื้นที่ไหนสามารถจะทำการระบบน้ำได้ รัฐบาลจะไปดำเนินการให้ ตรงนี้ฝากให้คิด ตนสั่งใครไม่ได้อยู่แล้ว แต่ต้องการความร่วมมือตรงนี้ในลักษณะของไทยสร้างชาติ ทุกคนเป็นคนไทย ต้องร่วมมือกันสร้างชาติ สิ่ง

ต่างๆ เป็นปัญหามายาวนาน รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาหลายปัญหาซ้ำซ้อนมายาวนาน ดังนั้นต้องมาร่วมกันแก้ว่าจะทำอะไร คนที่อยู่ริมน้ำ ห่างน้ำ โกลนน้ำจะอย่างไร อย่างน้อยต้องมีพื้นที่เก็บน้ำไว้ในพื้นที่ของตัวเอง ได้ทำการเกษตร รัฐบาลต้องคิดแบบนี้เพราะเป็นรัฐบาลที่มองคนส่วนใหญ่ แต่เห็นใจชาวสุโขทัย เจอน้ำท่วมน้ำแล้งทุกปี วันนี้ต้องคิดใหม่ว่าจะร่วมมือกันได้ตรงไหน

“ถ้าเราไม่สามารถเดินทางไปด้วยการพูดคุยหรือ การอะลุ่มอล่วย นั่งคุยกัน มันจะทำอะไรไม่ได้ทั้งหมด วันนี้ผมเห็นมีมาเรียกร้องอะไรอยู่ข้างถนน ซึ่งผมก็รับเพื่อที่จะนำไปแก้ปัญหา โดยไม่รังเกียจรังอนใคร เพราะทุกคนคือคนไทย และผมก็เป็นคนไทย นับถือศาสนาพุทธ คนในประเทศไทยต้องรักประเทศไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั่นคือแกนหลักชัยของแผ่นดินไทย ถ้าเราไม่มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้เหลือก็จะเป็นประเทศที่หมดศักยภาพโดยทันที” นายกษัตริย์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายกษัตริย์ ได้แนะนำคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินทางร่วมมาด้วย โดยระบุว่า เรากำลังทำให้ลูกหลานของเราจะต้องมีการสืบสานต่อยอด ซึ่งเมื่อถึงตอนแนะนำนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พล.อ.ประยุทธ์ได้แซวว่านี่คือคนสุโขทัยใช่หรือเปล่ายังอยู่หรือไม่ คนนี้อยู่กับรัฐบาล ซึ่งเป็นกลไกทางการเมือง ส่วนที่นั่งข้างๆ คือ ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย ไม่เคยรังเกียจขอให้ร่วมมือกันทำงาน จะพรรคไหนตนไม่รู้ ขณะที่ทหารก็มาช่วยทุกอย่างทั้ง 2 บ้านชุดลอคคูลองเขาถามว่ามีทหารไว้ทำอะไร เอาไว้ใช้งานให้ชาวบ้านใช้

“ผมซื่อสัตย์กับทุกคนเสมอ ขอให้จำไว้ ผมถูกสอนมาอย่างนั้น ทุกคนก็ถูกสอนมาแบบนั้น ต้องซื่อสัตย์กับแผ่นดิน ซื่อสัตย์กับประชาชน อะไรที่ควรเชื่อ ไม่เชื่อ ก็ต้อง

พิจารณากันเอาเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลประชาชนทั้งประเทศ นั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา เมื่อประชาชนเดือดร้อนพระองค์ท่านดูแลประชาชนทั้งประเทศ” นายกษณันนอต กล่าว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนั้น นายสมศักดิ์ในฐานะรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่สุโขทัย ได้ลงเดินเข้ามาที่จุด พล.อ. ประยุทธ์ยืน พร้อมบอกให้ พล.อ. ประยุทธ์พูดว่ารัฐบาลได้ทำโครงการอะไรให้กับชาวสุโขทัยไปแล้วในเรื่องของระบบน้ำ แต่ พล.อ. ประยุทธ์ได้ส่งไมโครโฟนให้นายสมศักดิ์พูดเอง วันหน้าจะได้เป็นนายกษณันนอต

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ที่นายกษณันนอตมาในวันนี้และให้รัฐมนตรีหลายกระทรวงมาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ นี่คือการระแวงแต่ระยะกลางจะทำให้ น้ำไม่ท่วมบ้านเรา ท่านอนุมัติแล้ว จากนี้ใช้ระยะเวลา 3 ปี น้ำจะไม่ท่วมจังหวัดสุโขทัย อย่างไรก็ตาม เมื่อนายสมศักดิ์พูดเสร็จ พล.อ. ประยุทธ์ได้กล่าวแก่นายสมศักดิ์ว่า ตอนนี้อยู่เป็นนายกษณันนอต ไม่ได้ เพราะตนยังเป็นอยู่ ทุกคนเป็นได้หมด วันหน้าเด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาสู่การเมืองได้ ตนก็ส่งต่อให้พวกท่านอยู่แล้ว ในฐานะนายกษณันนอตชอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าใครจะรักหรือไม่รัก ตนก็ยิ้มให้เสมอ ไม่ใช่ศัตรูของใคร

พล.อ. ประยุทธ์กล่าวว่าในตอนท้ายว่า วันนี้ได้มีแนวคิดขึ้นมาใหม่ คือให้แต่ละพื้นที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นมาและจดทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดซื้อได้ ดังนั้นขอให้ไปรวมกลุ่มกันมา จะขายอะไรก็ตามขึ้นทะเบียนบัญชีไว้ และแจ้งไปส่วนราชการจะได้ไปซื้อ ตนพยายามทำให้ที่ละเล็กทีละน้อย ขอให้ช่วยคิดหน่อย รวมไทยทั้งชาติ

ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ พล.อ. ประยุทธ์เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพบริเวณสะพานเมืองบางยม บ้านหนองไฉน หมู่ที่ 7 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมีอยู่ช่วงหนึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ได้บอกกับทหารจากกองพลทหารพัฒนา กองทัพภาคที่ 3 ที่มาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

“เราต้องทำสิ่งดีๆ ให้มากขึ้นๆ トラบไตที่ยังมีคนว่าเราไม่ดี เราก็ทำสิ่งดีๆ ให้มากขึ้นเรื่อยๆ ให้เขารู้ให้เขาเข้าใจว่ามีเราไว้เพื่ออะไร มีประโยชน์แค่ไหน ถ้าไม่มีเราแล้วใครจะมา ใครจะเรียกได้ภายใน 24 ชั่วโมง เพราะเราอยู่ในค่ายเดียวกัน มีบ้านอยู่ในค่าย พอมีอะไรก็ไปได้ทันที คนอื่นทำไม่ได้หรอก หน้าที่ทหารไทยคือการพัฒนาเรื่องประชาธิปไตย การรักษาความมั่นคงภายใน นี่คือหน้าที่ทหารไทยมากกว่าประเทศอื่นเขาเยอะ”.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 3 กันยายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10872

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 55.66 Ad Value: 86,273

PRValue (x3): 258,819

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเข้ม

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Khaosod-ข่าวสด สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง ยอดติดตามมากที่สุด 15 ล้านโลก ฉบับนี้ตรงกับวัน



พุธที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2563 แรม 1 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด...● เข้าสู่ปีที่ 2 ของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ภาค 2 ถ้าเป็นสงคราม “ท่านผู้นำ” เผชิญหลายศึกรอบด้าน คำประกาศ “บริหารประเทศไม่เห็นจะยากตรงไหน” หรือ “ผมขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียว” กำลัง “เป็นนาย” เจ้าของคำพูดกำลัง “เป็นบ่าว”...● สงครามการเมือง-การเมือง-เศรษฐกิจปากท้อง ดาหน้าปีศา พังถอนสมอเรือดำน้ำ 2.25 หมื่นล้าน กำลังปาดเหงื่อถอนขนวนเหมืองทอง 3 หมื่นล้าน ดันเกิดศึกภายในแทรกซ้อน ปรีดี ดาวฉาย รุมว.คลังป้ายแดง ทิ้งบอมบ์ลาออก สถานการณ์รัฐบาลประยุทธ์ Countdown Dangerous...● มือปไทยภักดี ผูกธงชาติชุมนุมแอร์เย็นฉ่ำในสนามกีฬาดินแดง ลั่น “ปกป้องสถาบัน” แต่จากคำแถลงข้อเรียกร้อง

ร้องหลัก ห้ามยุบสภา-ห้ามแก้รัฐธรรมนูญ น้ำมัน “ปกป้องประยุทธ์” กับ “ปกป้องรธน.ฉบับคสช.” ซัดๆ เลยนะลุงๆ ป้าๆ...● งามหน้า สภาไทย มูลค่า 12,280 ล้าน ฝนถล่มประจวบ ลับปายะสภาสถาน แปลว่า “สภาที่มีความสงบร่มเย็น”...● สภาใหม่แห่งนี้ เนื้อที่ 123 ไร่ สัญญาก่อสร้าง 900 วัน จากม.ย.2556-พ.ย. 2558 แต่มีเหตุผลความจำเป็นนำเสนอเห็นใจ จีน-ไทย ผู้รับเหมา ขอยายเวลา 4 ครั้ง รวม 1,864 วัน กำหนดแล้วเสร็จรอบนี้ 31 ธ.ค.2563 ไม่ต้องเสียเงินถ้าสร้างไม่เสร็จตามสัญญา ปรับวันละ 12 ล้าน กดเครื่องคิดเลข 12 คูณ 1,864 เท่ากับ 22,368 ล้าน ค่าปรับมากกว่าค่าก่อสร้างเท่าตัว แต่ไม่ต้องจ่าย (ไม่ฮา)...● ลับปายะสภาสถาน ใ้ฉาวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ สร้างไม่เสร็จตามสัญญา ปรับแก้แบบลดสเปกมาเรื่อยๆ เหมือนเล่นขายของ ที่จอดรถ 3 พันคันเหลือแค่ 2

พันคัน ตั้งงบประมาณไอซีที 4 พันล้าน ชื่อทีวี-โมโครโฟน-นาฬิกา ราคาแพง
เวอร์ ล่าสุดฝนตกท่าเดียว ท่อแตก น้ำทะเลลึก ท่วมนอง ลิฟต์เสีย คอมพิวเตอร์
ทว่ากฎหมาย-ระบบตรวจสอบปัจจุบันทำอะไรไม่ได้ ฮ่วย...● ภาพที่ไม่ได้
เห็นกันบ่อยๆ ชาวบ้านและกลุ่มรักษ์โตนสะตอเฝือกอดกันน้ำตาซึมหน้า
ทำเนียบรัฐบาล หลังมธ.ตัดงบ **อ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว** จ.พัทลุง
จำนวน 130 ล้าน (จากงบผูกพันทั้งหมดปี 2564-2566 รวมทั้งสิ้น 650 ล้าน)
ทำให้โครงการนี้ต้องตกไป...● โครงการนี้ของกรมชลประทานมีปัญหาหลาย
ประการ อาทิ กรรมการสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบแล้วระบุว่าไม่มีความ
จำเป็น, ประชาพิจารณ์ไม่ตรงไปตรงมา, พื้นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรม
ป่าไม้และกรมอุทยาน, รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมยังไม่แล้วเสร็จ
แต่ตั้งงบทำโครงการ ฯลฯ ไม่ถูกต้องโปร่งใสจนชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผล
กระทบต้องขึ้นมาปักหลักประท้วงหน้ากระทรวงเกษตรฯหลายวัน...●
ข่าวชั้น คนเข้ม วันนี้, 08.00 น. **สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ**
อบรมประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สทท. ประจำปี 2563 ห้องทิวลิป
รามาร การ์เด็นส์...● 08.30 น. **เรื่องศักดิ์ สุวาริ** อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ประชุมทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน
ครั้งที่ 5 กลุ่มกระบวนการยุติธรรม ห้องแมจิก 2 มิราเคิลฯ...● เวลาเดียวกัน
เกรียงไกร เขียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เปิดเวทีเสวนา **“เคมี...พระเอกหรือผู้ร้าย”** ห้องบอลรูม แลนด์มาร์ค...●
10.00 น. กิจกรรมร่วมค้า **GTC-FD** จัดนิทรรศการ **“เรื่องเล่า...อนุสาวรีย์**
บางกอก **พื้นที่อย่างไรให้ทรงคุณค่า”** โซน North Colonade
(หน้าร้านสตาร์บัคส์) ชั้น 3 สยามพารากอน...● 16.00 น. **ชนิศา แก้วเรือน**
ผู้บริหารสยามเซ็นเตอร์ เปิดนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาดการกุศล
Vogue Hope At Siam Center เอเทรียม 1 สยามเซ็นเตอร์...●

สันตะวา

บทนำ มติชน

สารอันตราย

กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีก เมื่อปรากฏกระแสข่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนมติการยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทั้งสารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส อีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้ทำหนังสือนำเสนอข้อมูลชุดใหม่ ทบทวนการแบน 2 สารดังกล่าว แต่เปลี่ยนใจดึงหนังสือกลับ ก่อนสิ้นสุดวันพ่อนผันคือเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

ประเด็นการยกเลิกสารเคมีดังกล่าวมีความ เป็นมายาวนานกว่าคณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตรายจะมีมติให้เลิกใช้ เพราะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสารเคมีดังกล่าวทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาถึงกับส่งหนังสือมาให้ใช้สารเคมี 1 ใน 3 สาร กระทั่งรัฐบาลยอม ส่วนสารเคมีอีก 2 สารนั้นรัฐบาลผลักดันจนกระทั่งประกาศเลิกใช้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพ่อนผัน และเมื่อระยะเวลาพ่อนผันปรนกำลังหมดลง จึงเกิดความเคลื่อนไหวให้ทบทวนมติห้าม

เมื่อมีความเคลื่อนไหวให้ทบทวน กลุ่มไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีก็ออกมาคัดค้านการทบทวนมติห้าม ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงย้ำจุดยืนในการแบนสารเคมีอันตราย และยืนยันถึงอันตรายของสารเคมี พร้อมทั้งวิงวอนขอร้องให้ผู้ที่กำลังกดดันให้ยกเลิกมติการห้ามใช้สารเคมีอันตรายได้หยุดการกระทำ โดยนายอนุทินบอกว่า ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเพียง 2 คน จากทั้งหมด 27 คน หากมีการออกเสียง กระทรวงสาธารณสุขมีเสียงไม่พอ จึงต้องออกมาให้ข้อมูลประชาชน

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังมี ชื่อเสียงในเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 จนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของคนในประเทศ เห็นความสำคัญของการทำให้คนในประเทศปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น การยกเลิกมติห้ามใช้สารเคมีอันตรายดังกล่าว หากเกิดขึ้น ย่อมกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล และทำลายความเชื่อที่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อสุขภาพคนในประเทศ แม้การยกเลิกสารเคมีดังกล่าวจะมีปัญหาตามมาอีกมาก แต่ถ้าภาครัฐมุ่งมั่นที่จะยกเลิก เพื่อสุขภาพของคนไทย ย่อมมีหนทางบรรเทาผลกระทบ ซึ่งอาจจะทำให้เสียเงินจำนวนมาก แต่ก็ไม่ทำให้คนไทยต้องสังเวพิชจากสารเคมีดังกล่าวอีกต่อไป